

BÁO CÁO**Dư luận xã hội Quý II/2018**

Thực hiện Nghị quyết Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bến Tre năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo kết quả nắm bắt tình hình dư luận xã hội Quý II năm 2018, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH DƯ LUẬN XÃ HỘI**1. Tình hình tư tưởng của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhân dân sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV**

- Trong kỳ họp lần này, cử tri bày tỏ sự ủng hộ và đánh giá cao đối với phương thức “Hỏi nhanh đáp gọn” tại các phiên chất vấn, mỗi đại biểu đưa ra câu hỏi trong 1 phút, các Bộ trưởng trả lời trong 03 phút, vừa tiết kiệm thời gian, chốt gọn vấn đề, đi vào cốt lõi, vừa nâng cao chất lượng câu hỏi và phần trả lời của đại biểu và Bộ trưởng.

- Dư luận xã hội xoay quanh việc phản đối Phản đối Chính Phủ trình Quốc hội Dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt như sau:

+ Trong những ngày qua, trước các thông tin phản đối việc Chính Phủ trình Quốc hội Dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt 2017, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các đơn vị Đoàn trực thuộc thường xuyên nắm bắt thông tin và báo cáo kịp thời. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để kịp thời định hướng các nội dung xuyên tạc của các thế lực thù địch trên mạng xã hội. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn đẩy mạnh việc đăng tải, chia sẻ các nội dung, hình ảnh chính thống về chủ trương của Đảng, Nhà nước xoay quanh việc ban hành dự thảo luật trên mạng xã hội tại trang fanpage Tuổi trẻ Bến Tre. Đồng thời thường xuyên cập nhật các thông tin, báo cáo dư luận xã hội từ cơ sở trên nhóm zalo Dư luận xã hội cấp tỉnh, nhóm zalo BCH khóa X của tỉnh Bến Tre. Trong các ngày 9,10,16,17/6/2018 vừa qua có nhiều đoàn viên, thanh niên nhận được thông tin kêu gọi tụ tập biểu tình qua mạng xã hội như: thành phố Bến Tre, Châu Thành, Chợ Lách, Bình Đại... Nhưng kịp thời báo cáo cho Đoàn trực thuộc và được định hướng không tiếp tục chia sẻ, lan truyền thông tin.

+ Sáng ngày 10/6/2018, trên địa bàn thành phố Bến Tre, Châu Thành, các cơ sở Đoàn phân bổ lực lượng trực tại các điểm được kêu gọi tập trung biểu tình trên mạng xã hội như: công viên Đồng Khởi, khu công nghiệp Giao Long, An Hiệp... nhằm phối hợp cùng lực lượng công an dự phòng có tình huống biểu tình xảy ra. Hiện tại, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chưa phát hiện những dấu hiệu biểu tình, gây rối hay bất kỳ một hành động tụ tập gây rối do ảnh hưởng của các

thông tin lệch lạc bởi các luận điệu của các thế lực thù địch. Tuy nhiên, theo thông tin nhận được, một số người dân Bến Tre cũng đã tụ tập và biểu tình tại thành phố Hồ Chí Minh (*Đây là những người khiếu kiện đòi đất lâu năm và nhân cơ hội này để tiếp tục gây mất trật tự*).

2. Công tác chăm lo cho trẻ em nhân tháng hành động vì trẻ em năm 2018 và Người cao tuổi nhân Ngày Người cao tuổi Việt Nam 06/6

- Đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhân dân rất đồng tình với công tác chăm lo trẻ em hiện nay. Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Ủy Ban Nhân Dân nên việc tổ chức Quốc tế thiếu nhi và tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh được thực hiện chu đáo, sôi động, tạo được không khí vui tươi cho các em nhỏ cùng với những phần quà hết sức ý nghĩa, cũng như Ngày Người cao tuổi Việt Nam cũng được lãnh đạo hết sức quan tâm, công tác tổ chức, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Các cụ được lãnh đạo huyện, thành phố thăm hỏi, mừng thọ, chúc thọ. Đa số các cụ ai cũng vui với chính sách dành cho người cao tuổi hiện nay.

- Dự luận xã hội liên quan đến vấn đề tháng hành động vì trẻ em vẫn còn nhiều ý kiến cho rằng đối với mùa hè là dịp để trẻ em vui chơi, nhưng vẫn còn tình trạng dạy thêm, học thêm, từ đó làm ảnh hưởng đến việc vui chơi của các em. Nhiều bậc phụ huynh sợ không cho con học thêm sẽ bị thầy cô la và đánh giá thấp việc học của các em, không theo kịp bạn bè. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở, dịch vụ vui chơi chủ yếu là các đơn vị tư nhân nên chỉ đáp ứng được nhu cầu của trẻ em con gia đình khá giả, còn trẻ em gia đình khó khăn thì rất ít điểm vui chơi, giải trí công cộng hoặc các điểm đó chưa được đầu tư, đáp ứng được như các điểm tư nhân. Nhiều phụ huynh mong muốn ban, ngành tỉnh chỉ đạo các cơ sở dịch vụ vui chơi cho trẻ em giảm vé hoặc miễn phí một ngày trong tuần cho trẻ em con gia đình khó khăn được vui chơi như các bạn khác.

3. Tình hình kinh tế và đời sống đoàn viên, thanh niên trong Quý II/2018

Tình hình kinh tế và đời sống của đoàn viên, thanh niên tương đối ổn định, không ngừng được nâng cao về vật chất và tinh thần tuy nhiên giá cả hàng nông sản không ổn định, giá dưa, nhãn, tôm giảm làm ảnh hưởng đến kinh tế của đoàn viên, thanh niên và người dân; giá heo đang tăng trở lại nhưng thiếu nguồn cung cấp do người dân không tái đàn. Hoạt động của các Cảng cá tại các xã ven biển ổn định, phục vụ tốt cho ngư dân, tạo điều kiện giải quyết việc làm cho đoàn viên, thanh niên. Công nhân ở các công ty chưa an tâm đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, mong muốn Nhà nước có biện pháp giải quyết. Bên cạnh đó, mùa mưa bắt đầu nên cũng gây không ít khó khăn đến sản xuất kinh tế của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Chợ Lách, đặc biệt là việc sản xuất cây giống trên địa bàn huyện.

4. Dự luận sau Hội nghị TW7 khóa XII; tâm tư nguyện vọng của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện NQ TW6 khóa XII

Đa số cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên và công nhân viên chức đồng tình với các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ được nêu trong Đề án của Hội nghị TW7, đặc biệt quan tâm đến một số nội dung quan trọng như Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ năng lực, phẩm chất và uy tín; các chính sách về tiền lương cho cán bộ, công chức; chính sách về Bảo hiểm xã hội... người dân quan tâm nhất là vấn đề cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức và người lao động, như vậy thời gian tới mức lương sẽ được cải thiện hơn từ đó nâng cao hiệu quả năng suất làm việc của cán bộ, công chức, và người lao động. Tuy nhiên việc tinh giảm biên chế đã gây ra hiệu ứng cho cán bộ đoàn viên, viên chức, đặc biệt là cán bộ không chuyên trách cấp xã. Đề nghị các cấp lãnh đạo cần triển khai, quán triệt sâu rộng hơn trong đoàn viên, hội viên, thanh niên và quần chúng nhân dân các nội dung Nghị quyết của TW 7 để giúp cán bộ an tâm công tác.

5. Dự luận về phòng, chống tham nhũng và kết quả xét xử các vụ án lớn trong Quý II/2018

Việc phòng, chống tham nhũng và kết quả xét xử các vụ án lớn trong thời gian qua được nhân dân rất quan tâm, đồng tình, ủng hộ. Nhiều cán bộ cấp cao vi phạm pháp luật gây dư luận không tốt trong nhân dân. Lợi dụng vấn đề này, nhiều báo mạng đăng tải các thông tin không đúng sự thật, thêu dệt nhiều vấn đề gây mất lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng mức án còn nhẹ so với vụ việc mà cán bộ cấp cao sai phạm, đồng thời mong muốn các cấp lãnh đạo sẽ tăng cường xử lý nghiêm các vấn đề tham nhũng trong thời gian tới và phải theo dõi chặt chẽ để phát hiện và xử lý kịp thời. Đề nghị các cấp lãnh đạo tập trung công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng cần phải liên tục, nội dung tuyên truyền phải phù hợp với địa phương.

6. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn trong Quý II/2018

Trong tháng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tương đối ổn định. Tuy nhiên, tình trạng tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia; đánh võng, lạng lách vẫn còn xảy ra nhất là ở lứa tuổi thanh thiếu niên làm cho nhân dân chưa thật sự an tâm khi đi ra đường; tệ nạn xã hội vẫn còn xảy ra ở một số nơi như: đá gà, đánh bài, trộm cắp tài sản. Tại huyện Bình Đại nổi lên vấn đề các trang mạng xã hội đưa lại thông tin về hoàn cảnh khó khăn của em Huỳnh Quốc Ninh - ấp Bình Thuận, thị trấn Bình Đại (*sự việc xảy ra năm 2015*) từ đó nhiều người dân khắp nơi có sự chia sẻ, kêu gọi ủng hộ, bình luận không đúng sự thật. Qua sự việc, Chính quyền địa phương kịp thời thông tin chính xác về tình hình gia đình em Huỳnh Quốc Ninh để nhân dân được rõ. Đồng thời, Báo Đồng Khởi, Đài truyền thanh huyện cũng kịp thời đưa tin để định hướng dư luận. Tại huyện Châu Thành, dư luận phản ánh việc quá tải gây ùn tắc giao thông trên cầu Rạch Miễu vào những ngày lễ gây nguy hiểm cho người tham gia lưu thông trên cầu. Xuất hiện, một số thông tin về trào lưu "*Thử thách cá voi xanh*" cũng được quan tâm. Các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến địa phương đã

thường xuyên theo dõi, định hướng về tư tưởng, tìm hiểu diễn biến trong đoàn viên, thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị.

7. Các vấn đề khác được dư luận địa phương quan tâm trong Quý II/2018

- Tại huyện Bình Đại: xã Phú Vang, tiến độ thi công đường Công Điền ấp Phú Thành quá chậm, ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân trên địa bàn nên nhân dân khá bức xúc; xã Thới Lai, người dân đang quan tâm và lo lắng hiện nay là giá dừa xuống ở mức thấp 280.000 - 300.000 đồng/ trăm dừa mà không có người thu mua hoặc để 2-3 lú mới thu gom gây ảnh hưởng đến đời sống người dân; xã Định Trung, chất lượng thuốc do BHYT cấp chất lượng không cao nên người dân có phần mất niềm tin.

- Tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và đời sống hàng ngày của người dân. Việc phát hiện các vụ việc vi phạm nghiêm trọng gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân. Trên địa bàn phường 8, thành phố Bến Tre, dư luận phản ánh tình hình xe bus chạy lấn tuyến, phóng nhanh vượt ẩu và sử dụng còi dòn dập khiến người tham gia giao thông trên đường nhất là người lớn tuổi, trẻ nhỏ hoang mang, dễ dẫn đến xảy ra tai nạn bất ngờ; bên cạnh đó, dư luận phản ánh việc các hộ dân vẫn chưa có ý thức cao trong việc để rác đúng nơi quy định tại các điểm tập trung rác thải trên địa bàn phường 8, đề nghị có hướng kiểm tra nhắc nhở để thực hiện đúng quy định.

II. TÌNH HÌNH TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

- Tình hình gần đây xuất hiện "*Hội thánh Đức chúa trời Mẹ*" làm cho nhân dân vô cùng lo lắng. Đoàn Thanh niên các đơn vị thường xuyên phối hợp nắm thông tin và tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên và nhân dân không tham gia và truyền đạo trái pháp luật.

- Tình hình dư luận đột xuất xoay quanh việc học sinh tham gia Hội Thánh Đức Chúa trời:

- Ngày 29/4/2018, theo phản ánh của Bà Lê Thị Ngọc Thảo, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai về việc một số học sinh của trường đang bị lôi kéo tham gia "*Hội Thánh Đức Chúa trời*". Công an huyện Mỏ Cày Nam phối hợp phòng PA88, Công an tỉnh Bến Tre tiến hành xác minh kết quả như sau:

+ Vào cuối tháng 2/2018 có 02 bạn học cùng lớp (*Phạm Thị Thu Thảo và Đinh Thị Nhã Quyên*) rủ 04 em học sinh: Nguyễn Thúy Vy, sinh năm 2001, ấp Mỹ Đức, xã Hương Mỹ, Mỏ Cày Nam, Bến Tre; Huỳnh Lê Kim Ngân, sinh năm 2001, ấp Thạnh Tây, xã Hương Mỹ, Mỏ Cày Nam; Ngô Thị Yến Duy, sinh năm 2001, ấp Nhuận Trạch, xã Cẩm Sơn, Mỏ Cày Nam; Nguyễn Thị Ngọc Nhi, sinh năm 2001, ấp Bình Đông xã Hương Mỹ. Mỏ Cày Nam đến uống nước ở quán gần trường và gặp một nhóm người tự xưng là sinh viên ở thành phố Bến Tre đến khu vực trường Nguyễn Thị Minh Khai để tuyên truyền về hội thánh

đức chúa trời, kêu gọi 04 em hãy tham gia vào hội vì cho rằng thế giới này sắp đến ngày tận thế và nếu tham gia hội thánh thì sẽ được bình yên, Hội thánh sẽ hướng dẫn cho cách để lên thiên đàng, nếu không sẽ bị đày xuống địa ngục. Nhóm sinh viên còn mời các em học sinh ăn bánh. 04 em học sinh trên không đồng ý tham gia hội nên nhóm này ra về. Tuy nhiên, Phạm Thị Thu Thảo và Đinh Thị Nhã Uyên sau đó vẫn tiếp tục lôi kéo, rủ rê các em học sinh này tham gia và nếu đồng ý thì sẽ được dẫn đến địa điểm đổi diện cây xăng ngã tư xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam để kết nạp nhưng 04 học sinh này không đồng ý.

+ Gần đây vụ việc được phát hiện, qua xác minh, trường đã có 03 học sinh tham gia Hội Thánh đức chúa trời: *Phạm Thị Thu Thảo, Đinh Thị Nhã Uyên, Hồ Thị Ngọc Hân*. Đáng chú ý, Đinh Thị Nhã Uyên cùng cha và mẹ đã tham gia Hội từ năm 2012 và thường xuyên tham dự sinh hoạt. *(Tuy nhiên việc học tập, sinh hoạt của các em vẫn diễn ra bình thường, chưa có việc thực hiện các hành vi trái với đạo đức, lối sống như các nội dung trên các phương tiện thông tin đã đưa; hiện các em vẫn là học sinh khá, giỏi)*. Qua sự việc, bên cạnh sự vào cuộc của các ngành chức năng, Đoàn tại địa phương đã phối hợp cùng với trường để giáo dục các em và yêu cầu cam kết từ bỏ hoạt động, không lôi kéo người khác tham gia.

+ Ngày 11/4/2018, đồng chí Lâm Như Quỳnh – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Đồng Đội tỉnh cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn đã đến trực tiếp gặp 03 em học sinh để trao đổi thông tin, nắm tình hình, nguyên nhân tham gia Hội *(nguyên nhân chính là khi vào hội các em có được sự quan tâm của tất cả mọi mọi, sự chia sẻ, động viên, niềm tin vào cuộc sống mà bên ngoài và trong nhà trường các em không cảm nhận được điều đó)*. Qua đó, động viên tinh thần, khuyến khích các em sống tích hơn, tự tin vào chính mình; không tiếp tục tham gia các hoạt động của Hội.

+ Vừa qua, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã phối hợp cùng Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền về những mối nguy hiểm khi tham gia Hội Thánh Đức Chúa Trời tại trường. Ngày 16/5/2018, công an tỉnh cũng sẽ có buổi làm việc với gia đình và các em học sinh đã tham gia Hội để thực hiện cam kết không tiếp tục tham gia.

+ Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục quan tâm định hướng tuyên truyền cho tất cả các đối tượng học sinh trên địa bàn toàn tỉnh. Phân công Ban Thường vụ Huyện đoàn Mỏ Cày Nam chịu trách nhiệm theo dõi, phối hợp vận động các em không tiếp tục tham gia hội. Đồng thời, động viên, khuyến khích tinh thần để tránh các em bị áp lực tâm lý, lo lắng, sao nhãng việc học tập.

+ Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trân trọng đề nghị Trung ương Đoàn cung cấp các thông tin có liên quan để kịp thời tuyên truyền. Đồng thời có những bài viết định hướng dư luận trước một số vấn đề bức xúc, nổi cộm để tránh gây hoang mang tâm lý cho nhiều người, nguyên nhân do công tác truyền thông, báo chí *(có tuyên truyền mạnh mẽ nhưng thiếu việc phân tích, định hướng rõ ràng)*.

III. ĐỀ XUẤT - KIẾN NGHỊ

- Trân trọng đề nghị Ban tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường cung cấp tin bài, nội dung thông tin cũng như đường link các trang thông tin chính thống đến Đoàn trực thuộc để làm cơ sở tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên và nhân dân, đồng thời kịp thời có những sự giải đáp, lý giải hợp lý, có căn cứ pháp lý để đoàn viên, thanh niên tìm hiểu rõ trước khi nghe theo sự kích xúi của số đông và các thành phần “*phản động*” trên mạng xã hội.

- Trân trọng đề nghị các cơ quan cấp trên xem xét lại vấn đề an toàn khi thi công công trình nhà máy nước tại huyện Bình Đại; tình trạng xuống cấp của tuyến đường ấp Ao Vuông, xã Phú Long, huyện Bình Đại và có hướng giải quyết kịp thời để đảm bảo lưu thông và an toàn cho người dân; xử lý mạnh mẽ những vấn đề vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trên đây là Báo cáo dư luận xã hội Quý II năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo các cấp lãnh đạo theo dõi, chỉ đạo.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Nơi nhận:

- BTG TW Đoàn;
- BTNNT TW Đoàn;
- BDV Tỉnh ủy;
- BTG Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- BTV các Huyện, Thành đoàn;
- BTV Đoàn Thanh niên Công an tỉnh;
- Đoàn khối, Đoàn tương đương;
- Đoàn trường học trực thuộc;
- BTG Tỉnh đoàn;
- Lưu VT.



Hà Quốc Cường